

**KẾ HOẠCH**  
**Chuyển đổi số năm 2024 của Thanh tra tỉnh**

Căn cứ kết quả thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin năm 2023, Thanh tra tỉnh tổng hợp, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các mục tiêu đã hoàn thành, chưa hoàn thành theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra, cụ thể như sau:

**Phần I**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023**

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**1. Nhận thức số**

*a. Kết quả đạt được*

Thanh tra tỉnh thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, các nền tảng số, công nghệ số, nhất là nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025,... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Thanh tra tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 707/KH-TTT ngày 27/9/2022 về tuyên truyền chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, đồng thời ban hành Kế hoạch số 712/KH-TTT ngày 21/9/2023 tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Nội dung tuyên truyền tập trung: phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Bình Định; tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả công tác chuyển đổi số của tỉnh Bình Định và cơ quan Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử tăng cường cung cấp tin, bài trên chuyên mục Chuyển đổi số của Trang thông tin điện tử của cơ quan.

*b. Tồn tại, hạn chế*

Lượng tin, bài về chuyển đổi số trên chuyên mục Chuyển đổi số của Trang thông tin điện tử của cơ quan chưa nhiều.

**2. Thẻ chế số**

*a. Kết quả đạt được*

Thanh tra tỉnh thường xuyên chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế về bảo đảm an toàn thông tin mạng phù hợp với hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt; xây dựng ban hành kế hoạch số 183/KH-TTT ngày 17/3/2023 về chuyển đổi số năm 2023 của cơ quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

*b. Tồn tại, hạn chế*

Các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của cơ quan thường xuyên phải đi công tác xa, nên công tác chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số còn gặp khó khăn.

**3. Hạ tầng số**

Thanh tra tỉnh đã quan tâm trang bị đầy đủ máy tính cho cán bộ, công chức của cơ quan, bảo đảm mỗi người 01 máy tính (40 máy/39 công chức), đạt tỷ lệ trên 100%. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang sử dụng 02 đường truyền, gồm: đường truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và đường truyền Internet cáp quang do VNPT cung cấp. Hệ thống mạng LAN, wifi được bố trí, lắp đặt tại các tầng của trụ sở làm việc; 100% máy tính của công chức cơ quan được cài đặt, kết nối mạng LAN, Internet (trừ máy tính lưu trữ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước).

Sử dụng chứng thư số, chữ ký số: 100% lãnh đạo và công chức cơ quan đã được cấp chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ và thường xuyên sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc sử dụng chữ ký số mang lại rất nhiều lợi ích như: thuận tiện, tiết kiệm chi phí giấy tờ, thời gian chuyển giao trong hoạt động quản lý văn bản, thư điện tử, các giao dịch điện tử.

**4. Dữ liệu số và nền tảng số**

*a. Kết quả đạt được*

Cán bộ, công chức cơ quan được triển khai sử dụng hiệu quả các Hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh để quản lý, điều hành và xử lý công việc như: Trang thông tin điện tử, Văn phòng điện tử, Phần mềm Quản lý công việc, Hệ thống thư điện tử công vụ,... Ngoài ra, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số dùng chung, như: Nền tảng Cổng dữ liệu mở; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bình Định; Nền tảng đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan nhà nước; Nền tảng hợp tác trực tuyến.

Thường tra tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; huyện, thị xã, thành phố duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

### *b. Tồn tại, hạn chế*

Hiện nay, có nhiều phần mềm dùng chung của Bộ, ngành, tỉnh, tuy nhiên các dữ liệu chưa kết nối, liên thông nên việc khai thác, sử dụng còn riêng lẻ, chưa đạt hiệu quả cao.

## **5. Nhân lực số**

### *a. Kết quả đạt được*

Với mục đích nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số, tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong môi trường mạng, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, công chức. Thanh tra tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cập nhật kiến thức chuyển đổi số năm 2023 và tham gia đợt tập huấn trực tuyến sử dụng Phần mềm Quản lý công việc do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Trong năm 2023, cử công chức phụ trách CNTT tham dự các lớp đào tạo nâng cao trình độ CNTT; các chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

### *b. Tồn tại, hạn chế*

Hầu hết cán bộ, công chức của cơ quan chưa được tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **6. An toàn thông tin mạng**

Hệ thống thông tin mạng nội bộ đã được phê duyệt cấp độ 2 về an toàn thông tin (theo Quyết định số 748/QĐ-TTT ngày 30/9/2021 của Thanh tra tỉnh). Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã cài đặt, sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền cho trên 80% máy tính của cơ quan và được trang bị thiết bị tương lửa đảm bảo theo thiết kế hệ thống thông tin theo cấp độ và nâng cao tính bảo mật, an toàn thông tin; thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo an ninh thông tin cho hệ thống mạng, nên trong thời gian qua, cơ quan chưa phát hiện có trường hợp sự cố mất an toàn thông tin.

Mặt khác, trong năm 2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Phương án Phối hợp ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời phân công công chức kiêm nhiệm công tác đảm bảo an toàn thông tin của cơ quan theo quy định.

## **7. Chính quyền số**

Thanh tra tỉnh duy trì việc ứng dụng văn phòng điện tử, chữ ký số, văn bản ban hành được ký số đạt tỷ lệ 100%; thực hiện gửi, nhận văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử theo quy định. Trên 70% hồ sơ công việc được lập hồ sơ điện tử và trên Hệ thống Văn phòng điện tử.

Tiếp tục quản lý và vận hành có hiệu quả các phần mềm dùng chung như: Hệ thống thư điện tử công vụ, Phần mềm Văn phòng điện tử, Hệ thống thông tin báo

cáo về kiểm soát thủ tục hành chính; Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ; cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; kế toán; tài sản nhà nước... Mặt khác, trong năm 2023, Thanh tra tỉnh còn đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ các cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cơ quan được thông tin về chủ trương, chính sách của và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh và từng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu Trang thông tin điện tử đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thành phần theo quy định. Việc cung cấp thông tin được cập nhật thường xuyên theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ bao gồm các thông tin chuyên mục tin, bài, thông tin chỉ đạo điều hành, các văn bản pháp luật, bộ thủ tục hành chính, tình hình sử dụng ngân... có liên quan đến hoạt động cơ quan và của ngành trên Trang thông tin điện tử. Đến nay, số tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử là 129 tin, bài.

### **8. Kinh tế số, xã hội số**

Cán bộ, công chức và người lao động cơ quan được tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ thanh toán điện tử cơ bản trên thiết bị di động. Tỷ lệ công chức đã hoàn thành tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Điều 7, Nghị định 59/2022/NĐ-CP đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, công chức tham gia bảo hiểm xã hội có mã số thẻ bảo hiểm liên kết với ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 100%.

### **9. Kinh phí thực hiện**

Tình hình bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số năm 2023 *(có phục lục 1 kèm theo)*.

## **Phần II**

### **NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản có liên quan, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, công chức trong toàn cơ quan về vai trò, hiệu quả của ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như hoạt động của cơ quan; nhằm cổ vũ động

viên cán bộ, công chức thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

## **2. Yêu cầu**

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức để nhận thức đúng đắn về vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo có những sáng kiến mới trong công tác chuyển đổi số, gắn liền với kết quả thực hiện chuyển đổi số vào công tác thi đua, khen thưởng.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

### **1. Nhận thức số**

Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, các nền tảng số, công nghệ số thông qua các cuộc họp, hội nghị, Trang thông tin điện tử cơ quan và trên phương tiện truyền thông di động, đồng thời tăng cường viết các tin, bài về các hoạt động chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử cơ quan.

### **2. Thể chế số**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế về bảo đảm an toàn thông tin mạng, phù hợp với hệ thống thông tin của cơ quan theo cấp độ đã được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

- Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo có những sáng kiến mới trong công tác chuyển đổi số, gắn kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số với công tác thi đua, khen thưởng.

### **3. Hạ tầng số**

- Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật mạng nội bộ, đường truyền và thiết bị kết nối internet, các thiết bị thiết yếu phục vụ cho chuyển đổi số tại cơ quan; thay thế, bổ sung các trang thiết bị mới thiết yếu phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (máy tính, máy Scanner, máy photocopy, máy in, Switch,...); thay thế các máy tính có cấu hình cũ, hết niên hạn sử dụng.

- Tiếp tục duy trì sử dụng 40 thiết bị chữ ký số của Ban cơ yếu chính phủ cấp cho cán bộ, công chức của cơ quan. Các văn bản đi được ký số 02 lớp đúng quy định tại nghị định 30/2020/NĐ-CP.

### **4. Dữ liệu số**

- Thường xuyên duy trì sử dụng có hiệu quả phần mềm Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông, Hộp thư điện tử công vụ,...; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị cung cấp ứng dụng trong quá trình sử dụng nhằm kịp

thời đề xuất khắc phục lỗi, cải tiến hệ thống qua đó góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy.

- Tăng cường sử dụng văn bản, tài liệu lưu trữ điện tử để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin qua mạng.

### **5. Nền tảng số**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác CSDL chuyên ngành thanh tra: CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngành theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ; Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022.

### **6. Nhân lực số**

- Cử công chức tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Cử công chức quản trị mạng, phụ trách an toàn thông tin tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc, kỹ năng về an toàn thông tin mạng.

### **7. An toàn thông tin mạng**

- Tiếp tục duy trì sử dụng có hiệu quả thiết bị tường lửa Fortinet Fortigate FG-60F, để quản lý, kiểm soát truy cập vào/ra giữa hệ thống với vùng mạng nội bộ, vùng mạng biên; định tuyến cho toàn hệ thống mạng cơ quan, tăng cường bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin.

- Phối hợp với các đơn vị dịch vụ công nghệ thông tin trang bị camera giám sát cho hệ thống thông tin nhằm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng theo quy định.

- Rà soát, nâng cấp, cập nhật bản sửa lỗi bảo mật đối với hệ điều hành, phần mềm máy tính theo khuyến cáo của Sở Thông tin và Truyền thông; nâng cấp, cập nhật, trang bị các giải pháp về bảo mật hệ thống thông tin của cơ quan,... nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động

### **8. Chính quyền số**

Tiếp tục duy trì và khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin được kết nối, liên thông qua LGSP và phục vụ phát triển Chính quyền số: Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống quản lý công việc; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống phòng họp không giấy; Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tỉnh; Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh, áp dụng hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến để lãnh đạo cơ quan có thể cập nhật, theo dõi các nội dung hoạt động, nhiệm vụ được giao cho các phòng, cơ quan một cách thường xuyên, liên tục.

Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đạt trên 80% (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Văn bản đi, đến được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng

Thường xuyên cập nhật các thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo hướng bổ sung, nâng cấp các chuyên mục thông tin đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp thông tin phục vụ cá nhân và tổ chức. Đồng thời tăng cường số lượng tin, bài cho chuyên mục chuyển đổi số đạt trên 20 tin, bài/năm.

Tiếp tục ứng dụng chứng thực điện tử, hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan. Qua đó nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động tác nghiệp giữa các cơ quan nhà nước.

### **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ ngân sách nhà nước, bao gồm: nguồn chi thường xuyên, nguồn chi được cân đối hàng năm cho việc mua sắm trang thiết bị, đầu tư phát triển chính quyền số, chuyển đổi số.

2. Văn phòng cơ quan có trách nhiệm cân đối kinh phí trình lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định sử dụng kinh phí vào hoạt động chuyển đổi số của cơ quan đúng mục đích, hiệu quả.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp thông tin, số liệu, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số.

2. Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả các nội dung kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Thanh tra tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết

#### ***Nơi nhận:***

- Sở TT&TT;
- CTT, các PCTT;
- Các phòng chuyên môn;
- BCĐ CDS TTT;
- Lưu: VT, VP.

**CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Văn Thom**

# **THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH**

## **Phụ lục 1**

### **TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ, CHUYÊN ĐỒI SỐ NĂM 2023 CỦA THANH TRA TỈNH**

ĐVT: đồng

<b>STT</b>	<b>Tên nhiệm vụ</b>	<b>Tên thiết bị/ dịch vụ</b>	<b>Kinh phí được phê duyet</b>
<b>1</b>	<b>An toàn thông tin mạng</b>		
	Mua sắm thiết bị đảm bảo an toàn thông tin mạng	Tường lửa Fortinet Fortigate FG-60F	36.000.000
	Phần mềm có bản quyền	Phần mềm diệt virus Kaspersky	10.000.000
<b>2</b>	<b>Hoạt động chính quyền số</b>		
	Mua bản quyền phần mềm kế toán Misa		3.600.000
	Hoạt động Trang thông tin điện tử		12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>61.600.000</b>



# THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH

**Phụ lục 2**  
**DỰ KIẾN KINH PHÍ CHO NHIỆM VỤ**  
**PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ, CHUYỂN ĐỔI SỐ**  
**NĂM 2024 CỦA THANH TRA TỈNH**

ĐVT: đồng

STT	Tên nhiệm vụ	Tên thiết bị/ dịch vụ	Dự kiến kinh phí
<b>1</b>	<b>Hạ tầng số</b>		
	Mua sắm máy tính, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT		50.000.000
<b>2</b>	<b>An toàn thông tin mạng</b>		
	Đánh giá mức độ an toàn của hệ thống thông tin		20.000.000
	Phần mềm có bản quyền	Phần mềm diệt virus Kaspersky	10.000.000
<b>3</b>	<b>Hoạt động chính quyền số</b>		
	Mua bản quyền phần mềm kế toán Misa		3.600.000
	Hoạt động của Trang thông tin điện tử		12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>95.600.000</b>